



ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๕๕

ถึง สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ , สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสำนักงานเทศบาล
เมืองแพร่

ตามที่ได้แจ้งหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการตรวจประเมินแก่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ ๑-๖ เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดให้จัดส่งโครงการดังกล่าว สำหรับเทียบเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น และได้มีนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส่งโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นจำนวนมาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ในการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นิติกรได้ส่งไปเพื่อเสนอให้ตรวจประเมินนั้น ปรากฏว่า คณะกรรมการประเมินโครงการฯ มีข้อสังเกตที่สำคัญอันมีผลต่อการปรับปรุงเนื้อหาโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดส่งไปแล้ว ซึ่งมีโครงการจำนวนหนึ่งที่ต้องรับกลับไปปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่ และมีผลต่อการจัดทำโครงการของนิติกรที่อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการฯ เพื่อส่งไปตรวจประเมินในรอบใหม่

ฉะนั้น เพื่อให้นิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งโครงการไปตรวจประเมินแล้ว และนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะส่งโครงการเพื่อตรวจประเมินในรอบใหม่ได้ทราบแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้องสมบูรณ์ในแนวทางเดียวกัน และมีระดับคุณภาพของโครงการที่ไม่แตกต่างกันระหว่างนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และนิติกรของข้าราชการประเภทอื่น ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินโครงการฯ จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและอนุญาตให้นิติกรในสังกัดที่ได้ส่งโครงการฯ ไปตรวจประเมินแล้วทุกโครงการส่งผู้แทนกลุ่ม และนิติกรที่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมโครงการฯ เพื่อส่งตรวจประเมินในรอบใหม่ ที่ประสงค์จะทราบแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไปราชการเพื่อร่วมประชุมรับทราบข้อสังเกตและรับโครงการฯ ที่เสนอไปแล้วกลับมาปรับปรุงเพื่อเสนอใหม่ ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเบี้ยเลี้ยงให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
ทราบต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทรศัพท์. ๐-๕๔๕๓-๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๗-๑๘ ส่ง Fax. ต่อ ๑๙